

**๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕**

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ได้ครบรอบวาระปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ และปรับปรุงโครงสร้างรายละเอียดในหลักสูตรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาลดลงน้อยกว่า ๑๐ คน ต่อเนื่องทุกปี และจากนโยบายของมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นรูปแบบแขนงวิชาร่วมกับศาสตร์วิชาอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัจจุบันยังมีนักศึกษาที่คงเหลือในหลักสูตรนี้อยู่จำนวน ๖ คน จึงขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขและขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิมจำนวน ๕ คน คงเหลือจำนวน ๒ คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก ๓ คน มีศักยภาพที่สามารถร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่/บูรณาการศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น และงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยจะปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑

- มติสภามหาวิทยาลัย**
- ๑. เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบมีเงื่อนไข โดยงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ เป็นต้นไป และให้ปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา**
  - ๒. เห็นชอบให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมจำนวน ๕ คน คงเหลือจำนวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษมา ทินกร ณ อยุธยา และอาจารย์ศรีัญญา วัฒนานนท์**
  - ๓. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป**